

ตามไปดู...เด็ก'มมส'

โชว์ความเป็นไทยที่กัมพูชา

ถึ้อเป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ได้เข้าร่วมงาน ASEAN Plus Three Festival 2018 ที่มหาวิทยาลัยภูมิรินทร์พนมเปญ (Royal University of Phnom Penh) ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามคำเชิญจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และ Royal University of Phnom Penh

น.ส.ศิเรมอร ประทุมทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มมส เล่าว่า มมส ถือเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่ได้เข้าร่วมงานสำคัญใน



ครั้งนี้ โดยนำนิสิตและบุคลากรจำนวน 14 คน ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกบูธประเทศไทย (Country Booth) เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ เช่น ประชากร การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว อาหาร ผลไม้ การแต่งกาย การประกอบอาชีพ การออกบูธของที่ระลึกจากประเทศไทย (Souvenir Booth) เพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม โดยได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากผู้ประกอบการที่ได้รับการดูแลให้คำปรึกษาจากศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มมส รวมถึงผลิตภัณฑ์ผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเป็นสินค้าที่ระลึกจากภูมิปัญญาของชาวอีสานไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมงานจาก 13 ประเทศ การออกบูธอาหารไทย (Food Booth) โดยอาจารย์และนิสิตจากสาขาภาษาเขมรได้จัดเตรียมอาหารสำหรับสาธิตและให้ผู้เข้าร่วม

งานทดลองให้ชิม ได้แก่ เมี่ยงคำ ขนมนางเล็ด ส้มตำ (ตำไทย ตำปู ตำผลไม้ ฯลฯ) น้ำกระเจียบ น้ำมะตูม เป็นต้น นอกจากนี้ นิสิต มมส ยังได้ร่วมสาธิตการละเล่นของเด็กไทย ได้แก่ การเดินกะลา การขี่ม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า วีรชีข้าวสาร และการแสดงรำบายศรี ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

น.ส.กนกวรรณ บุญยงค์ หรือน้องแป้น นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ภาษาเขมร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ในตัวแทนนิสิตที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้ เพราะงานนี้เป็นงานระดับประเทศซึ่งน้อยมากที่เราจะได้มีโอกาสดีๆ แบบนี้ ก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับพวกเรา เอกเขมร ซึ่งอาจจะเป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่ค่อยมี

ใครรู้จัก แต่มหาวิทยาลัยก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในครั้งนี้

การไปร่วมงานในครั้งนี้ ได้รับมอบหมายให้ร่วมทำกิจกรรมการสาธิตการทำอาหาร ได้แก่ เมี่ยงคำ ขนมนางเล็ด ส้มตำ (ตำไทย ตำปู ตำผลไม้ ฯลฯ) น้ำกระเจียบ น้ำมะตูม ซึ่งในส่วนการทำอาหารนั้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส้มตำและเมี่ยงคำ คนกัมพูชาบางคนก็สงสัยว่าใบชะพลูกินได้ด้วยหรอ กินได้จริงไหม บางคนก็กลัวๆ กลัวๆ ที่จะกิน แต่เราก็ได้พูดเชิญชวนเป็นภาษาเขมรให้ลองมาชิมดู ก็พูดซ้ำๆ บอกไปว่า "มาลองกินไหม ถ้าไม่ลองก็ไม่วินะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า แต่ถ้าได้ลองอาจจะติดใจ" พอพูดแบบประโยคนี้จบ ทำให้ได้รับความสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ก็มีโอกาสแสดงการละเล่นพื้นบ้านไทย พวกเราก็ได้เสนอการละเล่นพื้นบ้านไทยไป เช่น วีรชีข้าวสาร มอญซ่อนผ้า

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: เสาร์ประชาชน/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: เสาร์ 5 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14664

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 89.68

Ad Value: 139,004

PRValue (x3): 417,012

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ตามไปดู...เด็ก'มมส' โชว์ความเป็นไทยที่กัมพูชา



μάกัันกัล้วย เดีนกะลา และเพื่อนอีก 5 คนก็ได้ไปแสดงวัฒนธรรมไทยให้ผู้ร่วมงานได้ชมคือการรำบายศรี

สิ่งที่ได้รับจากการไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้คือ อย่างแรกคงเป็นความภาคภูมิใจ เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะได้ไปร่วมงานแบบนี้และเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เราได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปร่วมงานใหญ่ ฝากถึงเพื่อนๆ น้องๆ นิสิตในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สิ่งที่ต้องเตรียมให้ดีเลยคือภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนอีกอย่างที่เราต้องเตรียมก็คงเป็นการศึกษาวัฒนธรรมแต่ละประเทศให้ดีเพราะในแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป

ขณะที่ น.ส.วีรยา พวงวร หรือน้องชมพู

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส กล่าวเช่นกันว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับโอกาส สำหรับกิจกรรมที่เข้าร่วม คือการได้ช่วยตกแต่งชุดอาหารไทยและชุดของที่ระลึกส่วนตัวมีความปลื้มใจและภูมิใจมากที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงได้พูดคุยกับชาวกัมพูชา ซึ่งถือว่าเป็นการได้หัดใช้ภาษาให้พัฒนามากขึ้นสิ่งที่ได้จากการไปร่วมงานคือได้ทำกิจกรรมใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนและได้นำเอกลักษณ์ความเป็นไทยไปโชว์ในนามของมหาวิทยาลัย ส่งผลไปให้มหาวิทยาลัยได้รับชื่อเสียงและมีคนรู้จักมากขึ้น

ถือเป็นโชคดีที่น้องๆ จาก มมส ได้มีโอกาสไปโชว์ฝีมือ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ